

เรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวมาใช้ในการโต้แย้งต่อการกระทำของบุคคลอื่นได้⁶⁴ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติได้มีการให้นิยามคำว่า “ความยินยอม” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวเอาไว้ ทำให้สามารถเกิดข้อโต้แย้งทางข้อเท็จจริงได้ว่ากรณีใดที่มีการให้ความยินยอมหรือไม่ได้ให้ความยินยอมในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของปัญญาประดิษฐ์ต่อการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

จากปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมเหล่านี้ ทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สอดคล้องต่อการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต รัฐควรศึกษาปัญหาทุกอย่างให้ถี่ถ้วนร่วมกันกับทุกฝ่ายและกำหนดแนวทางใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางในระดับสากล การกำหนดให้สถานะทางกฎหมายของปัญญาประดิษฐ์เป็น “บุคคลอิเล็กทรอนิกส์” นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ลักษณะของการกำหนดสิทธิหน้าที่ต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในปัจจุบัน ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ฯลฯ ต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการบังคับสิทธิเพื่อป้องกันผลที่จะตามมา นอกจากนี้ยังได้วางระบบกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายต่าง ๆ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการรายใดที่ยินยอมจ่ายเงินเข้ากองทุนก็จะได้รับการจำกัดความรับผิดในภายหลังตามอัตราส่วน

สำหรับการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ ต้องจัดให้มีกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (Code of Ethics) ในการประมวลผลของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมายยุโรปที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ถ้าปัญญาประดิษฐ์ที่จะต้องผลิตและใช้งานเป็นประเภทที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าและอาจส่งผลกระทบต่อสังคม จะต้องเข้าสู่ระบบการ “ยื่นจดทะเบียน” เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะและมีการควบคุมการใช้โดยองค์กรวิชาชีพที่มีมาตรฐาน แนวทางในอนาคตจึงต้องมีการจัดเตรียมร่างกฎหมายสำหรับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักสากล

⁶⁴ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้คำนึงถึงหลักการสำคัญเรื่องความยินยอมโดยกำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอมทั้งในขั้นตอนที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่นักวิชาการบางส่วนกังวลใจคือในเรื่องที่มาตรา 16 ระบุให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอม แต่มีข้อยกเว้นคือเมื่อ “บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้” นั้นหมายความว่า มีกรณีอีกหลาย ๆ กรณีที่อาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ทราบหรือไม่ได้ให้ความยินยอม